


# SỰ BẮT ĐẦU VÀ CHẤM DỨT CỦA THỜI ĐẠI DÂN NGOẠI

 Xin chào, các bạn. Tôi rất biết ơn được ở đây, tối nay, một lần nữa. Vừa mới rời khỏi đây, cách đây một lát. Tôi nghĩ, đi ra khoảng bốn giờ. Và rồi tôi phải...chúng tôi đi xuống để gặp thêm một số người bạn. Và đã quay lại, bảy giờ năm phút, chỉ phải quay trở lại. Vì vậy tôi hầu như phải tìm kiếm một đề tài, tự nhiên, Anh Neville à.

<sup>2</sup> Nhưng, bây giờ, có một yêu cầu vừa được gọi đến, từ một người nào đó ở Chattanooga, Tennessee, một người thân yêu đã bị tai nạn cách đây ba tuần, và đang nằm hôn mê, bất tỉnh. Và xin sự cầu nguyện ở đây, từ hội thánh. Và...

<sup>3</sup> [Anh Neville nói, “Anh Bill?”—Bt.] Vâng, thưa anh? [“Tôi có thể thông báo không?”] Đương nhiên rồi. Anh Neville, cứ đến. [“Xin lỗi, Anh Bill.”] Vâng, thưa anh. [“Tôi gần như quên mất, tôi đã hứa sẽ thông báo tối nay.” Bằng trống.]

<sup>4</sup> Chúng ta đã—chúng ta đang nói về Mên-chi-xê-đéc, Ngài là Ai, và chúng ta không có gì như thông suốt với điều đó. Nhưng có lẽ, lần tới, chúng ta có thể đưa ra từ đó, vẫn trong Sách Hê-bơ-rơ.

<sup>5</sup> Nhưng, tối nay, chúng ta lật ra Sách Đa-ni-ên. Và anh em với Kinh Thánh của mình, hãy lật đến Đa-ni-ên 12. Và chúng ta sẽ đọc một chút từ đó, và nói chuyện, có lẽ, về một số Lời Đức Chúa Trời trong Sách Đa-ni-ên.

<sup>6</sup> Bây giờ, Đa-ni-ên là một trong những...là nhà tiên tri được mang từ Giê-ru-sa-lem, xuống Ba-by-lôn, trong sự mang đi đến Ba-by-lôn, bởi Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Ông là một chàng trai trẻ khi ông đi xuống Ba-by-lôn. Không có nhiều người trong họ vẫn còn giữ đức tin lớn xưa.

<sup>7</sup> Tôi thích Đa-ni-ên, bởi vì ông ấy...ông đã có mục đích trong lòng mình, khi ông đi xuống Ba-by-lôn, rằng ông sẽ vẫn là một

người tin, và ông sẽ không làm ô uế chính mình với các loại thức ăn của nhà vua, và vân vân. Bây giờ, chính điều...

<sup>8</sup> Và Đa-ni-ên là tiên tri cho dân Ngoại. Đa-ni-ên đã thấy tất cả thời đại dân Ngoại dấy lên và sụp đổ. Ông là người đầu tiên được, chúng ta gọi, là tiên tri dân Ngoại. Ông không phải là dân Ngoại, chính ông. Nhưng ông đã thấy thời đại dân Ngoại, từ đầu đến cuối; trong cái đầu bằng vàng, và cuối cùng trong bàn chân bằng sắt và đất sét.

<sup>9</sup> Và trong khi ở dưới đó, mục đích trong lòng ông rằng ông sẽ không làm ô uế chính mình với các loại thức ăn của nhà vua, và với công việc của nhà vua.

<sup>10</sup> Và một nhóm anh em khác, tên là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, đã ở dưới đó với họ; mà không phải là các tiên tri, nhưng là những người tin. Và họ, cũng có mục đích trong lòng. Và rồi khi bốn tén hữu đó đến với nhau, tôi tưởng tượng khá thường xuyên, họ đã có những buổi nhóm cầu nguyện với nhau.

<sup>11</sup> Thật giống như chúng ta, chúng ta đến với nhau bởi vì chúng ta có những điểm chung. Anh em biết đấy, có một khẩu hiệu cổ mà nói, “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã,” và đó là một, một câu châm ngôn cổ, đúng hơn là, và đó cũng là một điều khá hay. Những con chim cùng một bầy đến với nhau. Anh em không vui vì điều đó sao? Chắc chắn. Những con chim cùng một bầy với nhau.

<sup>12</sup> Cách đây không lâu, tôi đang ngồi trong một buổi nhóm nơi có một người đàn ông đang thảo luận điều gì đó. Và ông nói, “Ồ...” ông đang nói về những linh hồn đã đi tù, đã ở trong tù, mà Chúa Jê-sus đã đi và rao giảng, sau khi Ngài chết. Và người đàn ông này đang nói, nói, “Ồ, anh nghĩ gì về điều đó?”

<sup>13</sup> Và một anh em da màu đã đứng lên. Ông nói, “Ồ, đó chỉ là những gì Kinh Thánh đã nói. ‘Ngài đã đi và rao giảng cho những linh hồn đang ở trong tù.’”

Nói, “Anh nghĩ nó là gì?”

<sup>14</sup> Nói, “Đó là ‘Những linh hồn đã không ăn năn, trong sự nhịn nhục, trong thời Nô-ê, trong khi con tàu đang được chuẩn bị,’ giống như Kinh Thánh đã nói.”

15 Anh ấy nói, “Không.” Nói, “Đó là hội thánh này, giảng cho những người Ngũ Tuần đó mà ở trong những giáo phái này và mọi thứ, mang họ ra khỏi nhà tù.”

16 Anh ấy nói, “Bây giờ, nhìn đây, anh ơi,” anh ấy nói, “Ngũ Tuần thậm chí không được nhắc đến ở đó.” Ông nói, rằng, “Ngài chỉ nói, rằng, ‘Ngài đã đi và giảng cho những linh hồn đang ở trong tù.’”

Vì vậy tôi nói, “A-men. Đúng vậy.”

17 Và mục sư nhìn quanh tôi, và nói, “Nguru tầm nguru, mã tầm mã.”

18 Tôi nói, “Đúng vậy, những người anh em của Đức tin quý báu như vậy, chỉ tin những gì Kinh Thánh nói là Lẽ thật.”

Đa-ni-ên có ba trong số những người bạn đồng hành đó ở với ông.

19 Anh em biết đấy, thật tốt, khi anh em xa nhà, để tìm thấy người nào đó ở với anh em, người nào đó sẽ đứng bên cạnh bạn, một người bạn tốt thực sự. Ô, chao ôi! Ở những vùng đất xa lạ, khi anh em tìm thấy người nào đó muốn là bạn thân của mình, và yêu thương anh em và đứng bên cạnh anh em, điều đó đáng giá rất nhiều; đặc biệt là một người lạ.

Và những người anh em này đã bị bắt đi khỏi thành phố của họ.

20 Và thành phố của họ đã bị đốt cháy. Và tất cả các bình của họ, và những vật thánh của Đức Chúa Trời, đã bị đem xuống Ba-by-lôn, và được đưa vào kho báu của Vua Nê-bu-cát-nết-sa, người đã mang họ xuống, một vị vua dân Ngoại lớn, vĩ đại. Bây giờ, nếu—nếu Đức Chúa Trời đã cho phép điều đó, cho thành phố của họ bị đốt cháy, nhà thờ của họ bị đốt cháy, và đưa họ xuống thành phố, đó là bởi vì họ đã sống xa cách Đức Chúa Trời.

21 Nhưng Ngài vẫn có một người tin mà Ngài có thể đặt tay Ngài lên, và phán, “Đây là đấng tể của Ta.”

22 Đức Chúa Trời luôn luôn có một lời chứng, ở đâu đó. Ngài không bao giờ để lại chính Ngài mà không có người làm chứng. Cho dù, đôi khi nó đã xuống chỉ còn một người, nhưng Ngài luôn luôn có người nào đó mà Ngài có thể đặt tay Ngài lên, và nói, “Đây

là đầy tớ của Ta, và người sẽ làm như Ta nói với người.” Bây giờ, chúng ta thích điều đó.

<sup>23</sup> Để ý thế thì, rằng, khi những người anh em này ở dưới đó, họ đã bị thử thách.

<sup>24</sup> Một ví dụ rất đẹp về những gì một tín đồ thật đến với khi người đó thật sự tin nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi của mình. Ngài luôn luôn đặt thử thách. Sa-tan vẫn là chuyên gia trong công việc thử thách. Và điều đó chỉ đến gần như để giúp đỡ anh em. Đó là vì lợi ích cho anh em.

<sup>25</sup> “Mọi người con đến với Đức Chúa Trời phải bị thử thách, bị sửa trị, bị tẩy sạch,” nói cách khác, “bị đánh đập một chút, uốn nắn. Và nếu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự trừng phạt nào đó, và chúng ta không thể chịu đựng được điều đó, thì chúng ta trở nên con hoang, và không phải là con cái của Đức Chúa Trời.”

<sup>26</sup> Bây giờ, một người thực sự hướng mặt về Thiên đàng, cho dù điều gì xảy ra ở đây trên trái đất này đi nữa, người vẫn hướng mặt về Thiên đàng. Bạn bè của người ấy có thể lia bỏ người. Gia đình người ấy có thể lia bỏ người. Mục sư của người ấy có thể từ bỏ người. Nhưng có một Đấng sẽ không lia bỏ người; đó là Đức Chúa Trời. Và khi đó tâm trí của bạn được quyết định! Tôi thích điều đó.

<sup>27</sup> Đa-ni-ên đã đốt cháy tất cả những cây cầu phía sau ông. Ông không định quay trở lại, nữa. Ông đã không nhìn xem con đường phía sau của mình. Ông đang nhìn, từ bỏ những điều đã có trong quá khứ. Ông đã bước đến dấu hiệu của sự kêu gọi trên cao. Đó là những gì chúng ta nên làm. Đó là những gì Hội thánh nên làm.

<sup>28</sup> Và như tôi để ý, lúc đó, Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan để cho thử thách ông. Và, ồ, chúng đã thử thách họ, bằng ngọn lửa. Chúng cũng đã thử thách họ, bằng hang sư tử. Và trong mỗi khoảnh khắc, Đức Chúa Trời đã mang họ ra, còn nhiều hơn là chiến thắng.

<sup>29</sup> “Người công bình bị tai họa nhiều, nhưng Đức Chúa Trời giải cứu người ra khỏi hết thảy.” Điều đó kỳ diệu biết bao! Thật chúng ta biết ơn điều đó biết ơn. Những thử thách, những hoạn nạn, những thử nghiệm, tất cả đều làm việc vì sự ích lợi! Sau một

thời gian ngắn, Đức Chúa Trời có thể thấy rằng Ngài có thể đặt sự tin cậy của Ngài trong anh em, và rồi Ngài sẽ làm những điều vĩ đại cho anh em.

<sup>30</sup> Vậy thì, chúng ta thấy rằng, Đa-ni-ên đã trở nên một công cụ trong tay Đức Chúa Trời, trong khi ông cách xa dân sự của mình, ra khỏi thành phố của chính mình, cách xa hội thánh của chính ông, trong một xứ lạ, Đức Chúa Trời đã sử dụng ông.

<sup>31</sup> Bây giờ, bạn có thể bị đem đi xa bất cứ điều gì bạn có thể. Anh em có thể xa tất cả những người thân yêu của mình, hay anh em có thể xa hội thánh của mình, nhưng anh em vẫn có thể là một công cụ trong tay của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể sử dụng anh em để làm chứng hay cho bất cứ điều gì mà Ngài muốn sử dụng anh em.

<sup>32</sup> Những tấm gương tốt đẹp! Kinh Thánh chỉ chứa đầy đầy những điều đó, mọi nơi anh em lật ra. Anh em không thích đọc Lời sao? Ồ, đôi khi, tôi chỉ đọc Nó, và khóc.

<sup>33</sup> Cách đây vài ngày ở đây, tôi đang đọc trong phòng ở đó, và tôi cứ phải ngồi xuống và khóc như một đứa trẻ. Tôi đứng dậy và đi quanh ghế, đặt tay lên ghế, nhìn xuống quyển Kinh Thánh của tôi lần nữa; tôi thật sự tan vỡ. Đi vòng quanh cái ghế lần nữa, nhìn lại nó lần nữa. Tôi nghĩ, “Ôi Đức Chúa Trời, trong đó có Sự sống Đời đời, cho mọi người nam hay người nữ mà dám đặt sự tin cậy của họ vào Nó, và tin Nó.” Sự sống Đời đời!

<sup>34</sup> Và Ngài phán, “Hãy tra xem Kinh Thánh, vì trong Chúng các người nghĩ mình có Sự sống Đời đời, và Chúng là Chúng làm chứng về Ta.” Hãy tra xem Kinh Thánh.

<sup>35</sup> “Lời của Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân chúng ta,” để chúng ta—để chúng ta nên được dẫn dắt, lúc đó. Đó là Ánh Sáng đi theo con đường mà dẫn dắt chúng ta từ chiến thắng đến chiến thắng.

<sup>36</sup> Bây giờ, trước khi anh em có thể có một chiến thắng, phải có một trận chiến. Và nếu không có những trận chiến, thì không có những chiến thắng. Vì vậy chúng ta nên biết ơn vì những trận chiến và những thử thách, và đó là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội để có những chiến thắng. Ồ, chao ôi! Điều đó không làm

cho bạn tốt hơn một chút bây giờ sao? Thấy không? Trận chiến đang đến; người nào đó nói điều gì đó không tốt về anh chị em; bệnh tật đến với anh chị em. Có lẽ Đức Chúa Trời ban cho anh chị em những sự đau đớn nhẹ nhàng đó, để Ngài có thể chữa lành anh chị em và bày tỏ sự ưu ái của Ngài cho anh chị em, để anh chị em thấy Ngài muốn nói gì bởi điều đó, Ngài yêu thương anh chị em.

<sup>37</sup> Câu chuyện người chẵn chiên xưa đã được kể ở đó tại Giê-ru-sa-lem, trong vùng đất thánh, về một người chẵn chiên, đang ốm một—một con chiên. Và anh ấy nói, “Anh ốm nó để làm gì?”

Nói, “Nó bị gãy chân.”

Nói, “Làm thế nào điều đó xảy ra; rơi xuống vách đá à?”

Nói, “Không. Tôi đã đánh gãy chân nó.”

<sup>38</sup> Anh ấy nói, “Ồ, anh là một người chẵn chiên độc ác, đánh gãy chân con chiên đó.”

<sup>39</sup> Nói, “Không. Tôi yêu nó.” Và nói, “Nó đang đi chệch hướng, và tôi không thể làm cho nó để ý đến tôi. Vì vậy, tôi đã đánh gãy chân của nó, để tôi có thể quan tâm nhiều hơn đến nó, để rồi nó sẽ yêu tôi và đi theo tôi.”

<sup>40</sup> Đôi khi, Đức Chúa Trời phải để cho chúng ta suy sụp, chỉ một chút, về sức khỏe, để cho chúng ta thêm một chút chú ý, để đưa chúng ta vào lòng Ngài, để dỗ dành chúng ta trong lòng Ngài. Khi bác sĩ nói không thể làm gì được; rồi Ngài đem chúng ta vào lòng Ngài, nói, “Đấy, Ta yêu các ngươi. Ta sẽ cho ngươi khỏe mạnh.” Thấy không?Ồ, điều đó chẳng làm cho cuộc sống tốt hơn một chút sao?Ồ, Ngài thật vĩ đại! Ngài là một Đấng Chẵn Chiên kỳ diệu. Phải không?

<sup>41</sup> Không ngạc nhiên khi Đa-vít nói, “Chúa là đấng chẵn giữ của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” Và cách mà Ngài dẫn dắt chúng ta bên cạnh dòng nước bình tĩnh; và phục hồi linh hồn của họ; và chén của chúng ta đầy tràn; và—và xúc dầu cho chúng ta trước mặt kẻ thù! Anh em có bao giờ được xúc dầu trước mặt kẻ thù của mình không? Cứ làm chúng cho đến khi chén của anh em cứ sôi lên, anh em biết đấy. Thật kỳ diệu biết bao được xúc dầu khi ở trong sự hiện diện của kẻ thù của anh em!

42 Bây giờ để ý, lúc đó, Đức Chúa Trời đã lấy Vua Nê-bu-cát-nết-sa và làm cho ông trở thành một công cụ trong tay Ngài. Và khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa chết, sau khi ông đã...Cỏ mọc lên; tóc ông, giống như sư tử, hay như lông chim ưng; và những móng tay của ông giống như móng vuốt của chim ưng, và vân vân. Và Đức Chúa Trời phải cho ông biết Ai là Vua thật.

43 Sau khi ông qua đời, Bê-n-xát-sa, cháu nội của ông, kế vị ông. Và, lúc đó, ông ta còn độc ác hơn Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Và một đêm, ở đó, họ đã có một bữa tiệc rất lớn. Họ đã gọi tất cả các quan tòa của họ—của họ và tất cả các quan chức đến, cho một bữa tiệc lớn hết sức. Và trong khi họ đang tổ chức bữa đại tiệc này đông này, và họ đã...đi, và gọi ra, và lấy những cái bình, những bình thánh của Đức Chúa Trời; chỉ để làm trò cười về Đức Chúa Trời, và uống rượu với các thần của họ, nâng cốc chúc mừng, từ các bình của Chúa.

44 Bây giờ, một người được phép đi lại rất xa, nhưng có một ranh giới phân cách giữa Sự sống và sự chết. Anh em không bao giờ được vượt qua điều đó. Thấy không? Anh em có thể tiếp tục với sự ngu dại nhỏ bé của mình trong một thời gian, nhưng tốt hơn anh em nên biết ranh giới ở đâu. Chúa đã từng tra xét anh chị em về điều gì không? Ngài làm, tất cả chúng ta, kéo dây cương lại, nói “Bây giờ thế là đủ rồi.” Thế thì tốt hơn anh em nên quan sát những gì anh em đang làm, từ đó trở đi, nếu anh em đang tiến qua xa hơn ranh giới đó.

45 Và đêm đó, khi Đức Chúa Trời kéo dây cương ông, và ông không chịu lắng nghe. Đi xuống và mang các bình của Chúa ra, bắt đầu uống rượu, và nâng ly chúc mừng thần của họ. Lúc đó có một bàn tay từ Trời giáng xuống, và viết trên tường, “MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.” Nghĩa là, “Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu.” Không ai có thể thông giải nó. Đó là những tiếng lạ.

46 Và có một người ở đó, có ân tứ thông giải, Đa-ni-ên, vì vậy ông đi xuống và thông giải và nói với nhà vua điều gì sẽ xảy ra. Và, ở đó, Đức Chúa Trời đã hủy diệt đất nước đó, Ba-by-lôn.

47 Trong khi, Đa-ni-ên, đang ở đó, ông đã thấy những Khải tượng lớn, và đã viết về chúng, cho sự an ủi lớn lao này mà chúng

ta có ngày hôm nay, biết, và sắp đặt trong trật tự, sự chấm dứt của vương quốc dân Ngọại.

48 Để ý thật hoàn hảo như thế nào. Chỉ cần hiểu kỹ nó bây giờ. Ông đã nhìn thấy, trước tiên, hình tượng đang đứng trên cánh đồng, khi ông thông giải giấc mơ của nhà vua.

49 Ông là một người thuộc linh. Ông đã mơ những giấc mơ, thấy những khả tượng, thông giải những giấc mơ. Đức Chúa Trời đã ở cùng ông, và mọi người cũng biết điều đó.

50 Và khi ông nhìn thấy khả tượng, cái đầu bằng vàng, và ngực bằng bạc ở đây, và đùi bằng đồng, và bàn chân bằng sắt, để ý, mỗi vương quốc trở nên cứng hơn một chút. Vương quốc của Vua Nê-bu-cát-nết-sa là cái đầu bằng vàng. Ông đã thông giải nó, nói với vua thật chính xác cách mà những vương quốc đó sẽ kế tục nhau như thế nào cho đến cuối cùng. Rồi để ý, từ vàng, là mềm nhất, kế đến là bạc, kế đến là đồng, rồi tiếp đến là sắt; cứng hơn, cứng hơn, lạnh hơn, xa hơn nhiều!

51 Để ý, thế thì, ở giữa tất cả điều đó, Đa-ni-ên đã nhìn thấy hình tượng đó cho đến khi một Hòn Đá được đục ra khỏi núi, mà chẳng phải được đục ra bằng tay. Nó lăn vào trong hình tượng và làm cho tan nát, và làm cho nó giống như lúa mì trên sân nhà đập lúa mùa hè, và gió thổi đi. “Và Hòn Đá đã lớn lên thành một ngọn núi lớn bao phủ cả trái đất và biển cả.” Đó là sự Đến của Đức Chúa Jêsus, mà bây giờ đã gần.

52 Ông ấy cứ tiếp tục. Khi ông đi xuống bên dòng sông, ngày nọ, ông rơi vào trạng thái xuất thần và nhìn thấy một khả tượng. Nhiều người trong số đó đã ở với ông, họ không thấy khả tượng, vì nó chỉ được ban cho Đa-ni-ên. Anh em thấy điều đó không?

53 Người nào đó có thể đứng ngay bên cạnh bạn, và nhìn thấy những điều mà bạn không thể nhìn thấy, để cứu sự sống của bạn. Đúng vậy. Người nào đó nói, “Tôi không tin điều đó. Tôi chưa hề thấy gì cả.” Bởi vì nó không dành cho anh em thấy nó.

54 Họ đã đi với Phao-lô, khi Phao-lô bị hất xuống ngựa và phải ngã xuống đất; và tường bao, như nó đã có, trên đất; không ai trong họ đã nghe tiếng đó hay đã thấy khả tượng đó. Phao-lô đã thấy Nó.



55 Không ai trong họ nhìn thấy ngôi sao vượt qua...mọi đài quan sát, ngoài những nhà thông thái.

56 Nhiều điều, theo cách đó, Đức Chúa Trời đã chỉ định cho những người nào đó nhìn thấy, và những người khác không thể thấy. Ô, tôi thích điều đó! Khi Đức Chúa Trời, trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, đã định trước, hay chỉ định trước, cho những điều nào đó xảy ra, nó có thể xảy ra với người ngồi ngay bên cạnh bạn, và bạn sẽ không biết gì về điều đó.

57 Hãy nhìn Đô-phan, khi Ê-li-sê đi xuống ở Đô-phan và tất cả họ bị bao vây ở đó bởi những—bởi những người nước ngoài đến, quân đội Sy-ri, đang tìm kiếm tiên tri Ê-li-sê, vì khi mà, họ bắt đầu nhận ra, mỗi lần người Sy-ri đi qua Y-sơ-ra-ên để gây chiến, ô, dân Y-sơ-ra-ên sẽ nằm trong sự phục kích cho họ.

58 Và vì vậy vua Sy-ri gọi họ lên, nói, “Bây giờ, hãy đợi một chút. Ai là người làm việc cho chúng ta, và ai là người làm việc cho Y-sơ-ra-ên?” Nói, “Người nào đó trong nhóm của ta là một gián điệp mà sẽ nói cho Y-sơ-ra-ên chỉ nơi mà chúng ta đang đến, vì họ luôn ở đó chờ đợi chúng ta.”

59 Và một người có một chút linh tánh về ông, người ấy nói, “Không, cha tôi, nhưng đó là tiên tri Ê-li-sê, vì ông biết trong phòng ngủ của mình những gì vua sẽ làm tiếp theo.” A-men.

60 Ô, khi những quyền lực nguyên tử bắt đầu rung chuyển, tôi rất vui mừng vì Lời Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết phải đi đến đâu. Hãy chạy tới đến Văng Đá, Chúa Cứu Thế Jêsus! Mọi người trong Nó được an toàn và bảo đảm. Không điều gì có thể làm hại anh em. Không có bom nguyên tử, không có bom cô-ban, không có gì khác, có thể chạm đến sự bảo tồn của Đức Chúa Trời; an toàn, an ninh, được neo chắc. Thật là một hy vọng kỳ diệu mà chúng ta có trong Chúa Cứu Thế Jêsus!

61 Để ý, có một người đi cùng ông. Đây tớ của ông, chàng trai thuộc linh, đã bước đi và đổ nước trên tay của vị tiên tri, một địa vị tuyệt vời mà anh có. Nhưng khi anh nhìn thấy quân—quân đội Sy-ri tất cả vây quanh Đô-phan, đã lùi lại tất cả, anh nói, “Cha tôi ôi, hãy nhìn ra đó! Thật một đạo binh lớn! Ô, chúng ta bị bao vây!”

62 Vậy thì, đó là điều tự nhiên khi mọi thứ dường như đi sai trật, chỉ ngón tay của họ vào anh em, nói *điều này* và *điều kia*, và bác sĩ nói rằng anh em không thể khỏe mạnh, và vân vân, đó chỉ là điều tự nhiên để anh em nghĩ, “Ồ, chao ôi, đây là sự chấm hết!”

63 Nhưng Ê-li-sê nói, “Có nhiều người ở với chúng ta đông hơn những người ở với họ.”

64 Bây giờ, anh em có thể tưởng tượng vị tiên tri đó, hay là, Ghê-ha-xi, đầy tớ đó, cảm thấy thế nào, anh ta nhìn quanh, anh ta nói, “Ồ, tôi không thấy ai cả.”

Ông nói, “Lạy Chúa, xin mở mắt chàng trai này.”

65 Và ngay khi ấy Đức Chúa Trời đã làm điều gì đó (Đây này. Hãy hiểu điều đó.), khi Đức Chúa Trời mở ra tầm nhìn thuộc linh của anh ta, tất cả đứng chung quanh nhà tiên tri những cỗ xe Lửa và những Thiên sứ Lửa. Tại sao, anh đã nhìn thấy...Ồ, những cỗ xe Lửa đông hơn quân đội Sy-ri đó, hàng ngàn. Những ngọn núi đang bốc Lửa, những Thiên sứ Lửa, những con ngựa Lửa, những xe ngựa Lửa.

66 Và Kinh Thánh nói, “Các Thiên sứ của Đức Chúa Trời đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài.”

67 Cũng giống như tối nay! Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một người ở đây, tối nay, có quyền năng đập vào mắt anh em, và nói, “Nhìn kìa, đứng chung quanh đèn tạm này tối nay!” Anh em sẽ là một thành viên ở đây trong suốt phần đời còn lại của mình. Chắc chắn. Vâng, thưa quý vị.

68 Đôi khi anh em không thể nhìn thấy Nó bằng đôi mắt tự nhiên của mình, nhưng anh em có thể cảm thấy sự thôi thúc của Nó, Điều gì đó ở gần. Giác quan thứ sáu chỉ rõ Điều gì đó đang ở gần.

69 Hãy nhìn xem Ngài, sáng nay, mở ra đôi tai bị điếc, làm cho những người bị bại liệt bước đi quanh đây, giống như không có gì sai với họ. Đó là gì? Đó là giác quan. Ý tôi là, giác quan, giác quan thứ sáu có ý thức, linh, Điều gì đó đang ở gần. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời!

70 Bây giờ, họ đã không, ông đã không thấy Điều đó, trước tiên. Nhưng, Ê-li-sê có lẽ không nhìn thấy Nó, nhưng ông đã cầu xin

cho đôi mắt của chàng trai để thấy Điều đó, nhưng Ê-li-sê ý thức rằng Họ đã ở đó. A-men.

Thô-ma, lần nọ, đã nói, “Hãy để tôi đặt tay vào sườn Ngài.”

71 Chúa Jê-sus phán, “Bây giờ các ngươi thấy và tin. Phước lớn hơn biết bao cho những người chưa từng thấy, mà tin.” Đó là chúng ta tối nay, cho bất cứ ai sẽ tin, mà không thấy.

72 Và để ý, rồi Ê-li-sê bước ra đó nơi tình huống này xảy ra, và ông nói với họ... Trước tiên, ông đi ra đó, và Kinh Thánh nói, “Người đã quở họ bị mù.” Bị mù, và bước ra ngay với họ. Mọi người đều có thị lực hoàn hảo, theo như tôi biết, nhưng Kinh Thánh nói, “Họ đã bị mù.”

73 Một anh chàng trẻ tuổi, cách đây vài đêm, đã nói với tôi, “Nếu ông là người của Đức Chúa Trời, hãy quở cho tôi bị mù.”

Tôi nói, “Anh đã bị mù rồi.” Hiểu không? Hiểu không? Đã mù rồi!

74 Để ý, và ông bước ra đó, đến nơi tình huống vĩ đại này xảy ra, điều vĩ đại này, và ông nói, “Các ngươi tìm kiếm Ê-li-sê phải không?”

Nói, “Vâng.”

75 Nói, “Đi nào, đi theo ta, ta sẽ đưa các ngươi đến ngay với người.” Ê-li-sê đã nói điều đó với họ. Họ đã mù về điều gì? Họ đã bị mù với sự việc rằng đó là tiên tri của Đức Chúa Trời, họ đã bị mù với điều đó. Và ông dẫn họ đi thẳng vào chỗ phục kích, lần nữa. Nói, “Đi nào, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy Ê-li-sê,” và chính Ê-li-sê đưa họ xuống đó.

76 Và khi họ nhìn quanh, và thấy rằng họ đã bị bao vây, chung quanh. Vua nói, “Hỡi cha, phải đánh chúng chằng?”

77 Người nói, “Vua có muốn lấy một người tù để đánh anh ta không?” Nói, “Hãy dọn cho họ cái gì đó để ăn, và đưa họ trở về quê hương của họ.”

78 Đó là cách để giải quyết chiến tranh. Đúng thế không? Chắc chắn vậy.Ồ, chao ôi! Nếu chúng ta chỉ áp dụng nguyên tắc đó, ngày hôm nay, để cho kẻ thù của anh em ăn. “Hãy làm điều lành với những kẻ làm điều ác cho anh em.” A-men.

<sup>79</sup> Ở đó, bây giờ, sự mù lòa.

<sup>80</sup> Bây giờ, Ê-li-sê, hay tôi muốn nói, không phải Ê-li-sê bây giờ, nhưng Đa-ni-ên, Đa-ni-ên đã thấy trước, ông là một tiên tri, ông đã thấy sự đến của Chúa, ông đã thấy kỳ cuối cùng đã đến, ông đã thấy dân Ngoại bắt đầu.

<sup>81</sup> Và nếu anh em để ý, dân Ngoại đã bắt đầu với một—một sự thờ thần tượng. Họ đang thờ một thần tượng vĩ đại đang đặt ngoài cánh đồng, một thần tượng về một người, Tôi tin, Đa-ni-ên, chính người. Bởi vì, Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã gọi ông là Bê-n-tơ-xát-sa, mà là thần của vua, và vua bắt đầu thờ hình tượng của một người công bình, thánh khiết. Và Đa-ni-ên đã từ chối làm điều đó, dân Hê-bơ-rơ cũng—cũng vậy, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô.

<sup>82</sup> Đó là cách nó được ban hành, và nó đã bị lên án, cái đầu bằng vàng đó đã được ban ra bởi sự thờ hình tượng, bị cưỡng bức với nó, và kết thúc bằng một Bàn tay siêu nhiên đang viết một ngôn ngữ siêu nhiên, mà chỉ có sự hiểu biết siêu nhiên mới có thể hiểu được nó. A-men.

<sup>83</sup> Đó là cách mà vương quốc dân Ngoại đã đi vào, và nó sẽ đi ra theo cùng một cách, đúng vậy, bởi những công việc siêu nhiên, sự thông giải siêu nhiên. Anh em biết tôi đang nói về điều gì. Công việc của sự siêu nhiên, ồ, thật kỳ diệu! Anh chị em không hạnh phúc sao, tối nay, anh chị em tin vào sự siêu nhiên chứ? Vâng.

<sup>84</sup> Bây giờ, thế thì, sau những khả tượng này, Ngài đã chỉ cho ông thấy nơi mà các dân tộc sẽ đứng. Ngài đã chỉ cho ông thấy rằng đã có rất nhiều năm phụ thuộc vào người Do Thái. Ngài phán, “Đấng Mê-si sẽ đến. Ngài sẽ nói tiên tri trong bảy mươi tuần lễ, tức là ba năm rưỡi. Ở giữa kỳ của nó, Ngài sẽ bị cất đi, tức là bảy năm. Bảy mươi tuần lễ được định cho dân sự người; bảy năm của lời tiên tri cho người Do Thái.” Ngài phán, “Và Đấng Mê-si, Hoàng Tử, sẽ đến và nói tiên tri, vào giữa bảy tuần, bảy ngày, Ngài sẽ bị cất đi. Trong sự gớm ghiếc, được lập lên những sự hoang vu, sẽ đứng vào nơi của Nó. Và họ sẽ giẫm lên các bức tường của Giê-ru-sa-lem, các dân Ngoại, trong một kỳ, kỳ, và sự phân chia của kỳ.”

<sup>85</sup> Bây giờ, khi Đấng Mê-si đến, Chúa Jê-sus, Ngài đã rao giảng chính xác ba năm rưỡi, và bị trừ đi, để làm Cửa Lẽ. Nghĩa vụ hàng ngày đã được cất đi. Và sự hoang vu, sự góm ghiếc lập nên sự hoang vu, đền thờ Hồi giáo Omar, ngày nay đã đứng trong chỗ của đền thánh. Đền thờ Hồi giáo Omar đứng chính xác nơi mà đền thờ đã đứng.

<sup>86</sup> Và ông nói, rằng, “Họ sẽ giẫm lên những bức tường của Giê-ru-sa-lem, trên Giê-ru-sa-lem, cho đến khi thời kỳ dân Ngoại sẽ kết thúc. Nhưng, vào cuối của kỳ các dân Ngoại, vẫn sẽ có ba năm rưỡi, tuy nhiên, cho người Do Thái.”

<sup>87</sup> Bây giờ để ý một trong những điều nổi bật nhất của lịch sử tiên tri.

<sup>88</sup> Tôi không tuyên bố biết lời tiên tri của Kinh Thánh. Nhưng điều này giống như đọc một tờ báo; rõ ràng hơn. Và, những gì chúng ta đọc Ở Đây, chúng ta biết là Lẽ thật.

<sup>89</sup> Để ý, hai ngàn, vâng, hai ngàn năm trăm năm, người Do Thái đã bị tản lạc đến mọi quốc gia dưới Thiên đàng. Khi Đức Chúa Trời làm cứng lòng Pha-ra-ôn, mang họ trở lại, Ngài đã làm cứng lòng Hitler, lòng của Mussolini, và vân vân, cho đến khi Ngài xua đuổi họ trở lại Palestine. Trở về, họ đã lập thành một quốc gia lần nữa. Và vào ngày sáu tháng Năm, năm 1947, lá cờ Do Thái đã được kéo lên trên Y-sơ-ra-ên, lần đầu tiên trong hai ngàn năm trăm năm. Lá cờ lâu đời nhất trên thế giới đã được kéo lên lần đầu tiên trong hai ngàn năm trăm năm. Và Ngài đã phán, trong những ngày sau rốt, “Ngài sẽ dấy lên một ngọn cờ trên Giê-ru-sa-lem,” cho thấy rằng thì giờ đã gần.

<sup>90</sup> Và để ý, ở đây cách đây không lâu, tôi đã nhìn thấy một cuộn phim tiên tri được phát ở nơi kia. Và họ đang mang những người Do Thái đó vào, bởi hàng ngàn, bằng máy bay. Anh em đã thấy nó trên báo chí, và vân vân. Các tạp chí *Look* và *Life* đã đăng tải nó. Hàng ngàn người Do Thái trở về! Và người ta đã hỏi họ, nói, “Điều gì khiến các bạn trở về?” Những người già, tàn tật, mang họ trên lưng, những người trẻ tuổi của họ. Nói, “Các anh đang trở về quê nhà để chết à?”

Nói, “Không. Chúng tôi đang trở về để gặp Đấng Mê-si.”

<sup>91</sup> Chúa Jêsus phán, “Khi các người thấy cây vả đâm chồi nảy lộc, và tất cả các cây khác đang đâm chồi, hãy biết rằng thời giờ đã gần, hay mùa xuân đã gần, mùa hạ. Vì vậy, khi các người thấy những điều này ứng nghiệm, hãy ngược đầu lên, sự cứu chuộc các người đang đến gần.”

<sup>92</sup> Tối nay, khi thế giới này bị đục lỗ chỗ như tổ ong bởi chủ nghĩa cộng sản! Ô, tôi đã nói chuyện với một người cách đây một lát, về...một trong những nhà cầm quyền tốt nhất, mà tôi biết. Và khi ông nói những điều liên quan đến đất nước này, và chủ nghĩa cộng sản, nó sẽ làm anh em run rẩy quỳ xuống, đúng, nó bị đục lỗ chỗ như tổ ong thế nào. Không có gì vững chắc hơn nữa, hầu như, thậm chí không có trong chính đất nước của chúng ta.

<sup>93</sup> Chỉ có một thứ vững chắc mà tôi biết sẽ đứng vững, đó là Vầng Đá, Chúa Jêsus Christ. Chúng ta nhận được một vương quốc mà không thể dời chuyển. Và trong thời đại này khi mọi thứ khác đang sụp đổ, chúng ta có một nền tảng vững chắc, là Đức Chúa Jêsus Christ. Hãy đến với Nó, thưa các bạn. Đó là nơi trú ẩn trong thời gian bão tố. Thật là một điều kỳ diệu!

Ngài đã thấy tất cả điều này sắp xảy ra.

<sup>94</sup> Chúng ta thấy những người Do Thái bây giờ. Kinh Thánh nói rằng Giê-ru-sa-lem, và nó sẽ nở hoa như bông hồng. Và họ đã tưới tiêu vùng đất đó như thế nào! Và họ cũng...Nhà tiên tri đã nói, và nói, “Ngày đó,” rằng, “dòng nước sẽ đến từ phương bắc.” Không có nước ở đó lúc đó, không có suối ở đó lúc đó. Nhưng trong vài năm gần đây, có một giếng phun xuất hiện, và nó đang tưới nước cho các thung lũng. Và họ đang tưới; nó là một trong những điểm nông nghiệp lớn nhất, vì quy mô của nó, trên thế giới.

<sup>95</sup> Và tất cả những hóa chất tuyệt vời này ở ngay trong Biển Chết. Có đủ chất hóa học được tìm thấy dưới đáy của nó, mà tất cả sự giàu có của thế gian không thể mua được nó; các chất hóa học, uranium và mọi thứ khác, ngay dưới đáy Biển Chết, mà bây giờ thuộc về Y-sơ-ra-ên.

<sup>96</sup> “Cây vả đang đâm chồi.” Không chỉ thế, mà những cây khác đang đâm chồi. Những người cộng sản đang đâm chồi. Anti-

christ đang đâm chồi.

97 Và Hội thánh của Đức Chúa Trời đang đâm chồi. Nó đang nở rộ thành quyền năng của Nó lần nữa. Sâu keo ăn một phần của nó, sâu lột vỏ ăn một phần của nó, giun móc ăn một phần của nó, sâu bướm ăn một phần của nó, nhưng Đức Chúa Trời phán, “Nó sẽ sống lại.” Nó đang đâm chồi nảy lộc lúc này.

98 Cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Đa-ni-ên đã thấy trước điều đó, và vui mừng. Bây giờ, vào lúc này, ông nói, “Và vào lúc đó...” Chương thứ 12.

*Và vào kỳ đó Mi-ca-ên sẽ đứng lên, hoàng tử lớn mà đứng thay mặt con cái của dân sự người; và lúc đó sẽ có một thời kỳ tai nạn, đến nỗi chưa bao giờ có như vậy... kể từ khi có một nước thậm chí cho đến...kỳ đó: và vào lúc đó dân sự người, kể nào sẽ được ghi trong sách kia sẽ được cứu.*

99 Ô, chao ôi! Anh chị em không vui mừng tên của mình có trong Sách của Ngài sao? Khi ông, Đa-ni-ên, ở trên đây, đã thấy Ngài, “Đến với Đấng Thượng Cổ, tóc Ngài trắng như lông chiên. Và Ngài đã mở các Sách ra. Và họ đã bị phán xét, mọi người, có tên trong Sách được gọi ra,” Sự Phán Xét Ngài Trắng vĩ đại.

100 Bây giờ, Đa-ni-ên được ban cho sự đảm bảo này vào cuối thời kỳ dân Ngoại. Hãy đọc...khi anh em về nhà, và ngày mai, hãy đọc chương thứ 11. Anh em có thể thấy vua phương bắc đang đi xuống như thế nào, mà không là gì khác ngoài nước Nga, đang xuống đàn áp chống lại nó, giống như một cơn gió lốc. Và Trận chiến lớn A-ma-ghe-đôn sẽ diễn ra ngay tại đó gần các cổng thành Giê-ru-sa-lem. Để ý. Ô, tôi thích điều này!

*...và lúc đó dân sự người sẽ được giải cứu, mọi người mà được tìm thấy được ghi trong sách kia, sách sự sống của Chiên Con.*

101 “Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, sẽ đứng thay mặt” (điều gì?) “thay mặt dân sự người.” Được rồi.

*Và nhiều người trong số họ mà ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy (khi nào?) khi những thời kỳ này xảy ra, và một số*

*kẻ thì được sự sống đời đời, và một số để chịu sự xấu hổ và sự khinh chê đời đời.*

102 Thật chắc chắn như có Sự sống đời đời, có một sự đến nơi đời đời. Nó quyết định cách bạn đối xử với Chúa Jêsus Christ trong đời sống của bạn. Nếu anh em yêu Ngài, và được sanh lại, và có Thánh Linh của Ngài, anh em có Sự sống đời đời. Nếu không, anh em không có Sự sống đời đời. Nếu tên của bạn được viết trong Sách Sự Sống của Chiên Con, bạn có Sự Sống bất tử. Nếu nó không được viết Ở đó, anh em sẽ không được nhận ra.

103 Đó là gì? Tất cả những lời tiên tri đó được ứng nghiệm; mọi thứ, ngay cho đến lúc này.

104 Cái đầu bằng vàng đã qua đời, như Đa-ni-ên đã nói, vương quốc Ba-by-lôn.

105 Ông nói, kế tục điều đó, sẽ là người Mê-đi và người Ba-tư. Họ đã kế tục vương quốc Ba-by-lôn.

106 Và họ đã ngã xuống, với (ai?) người Hi-lạp, Alexander Đại đế.

107 Và họ đã sa ngã, với (điều gì?) người La-mã. Và những người Rô-ma đã tan rã, với tất cả thế giới, ở phía đông và phía tây Rô-ma, hai chân.

108 Và ông nói sắt và đất sét ở trên các ngón chân, mười ngón chân, mười vương quốc, và ông nói họ sẽ không pha trộn, và họ sẽ kết hôn với nhau, đạo Rô-ma và đạo Tin Lành.

109 “Và trong thời đó,” khi điều này tồn tại, “lúc đó Hòn Đá được đẽo ra khỏi núi, chẳng phải bằng tay, và lăn vào và làm vỡ nó ra từng mảnh.” Và Nó đã thay thế cho hình tượng.

110 Vì vậy, hỡi các anh em của tôi, chúng ta đang gặp rắc rối, tối nay. “Chiến tranh, tin đồn về chiến tranh; động đất ở nhiều nơi; thời kỳ làm cho bối rối, tình cảnh khó khăn giữa các quốc gia.” Tôi vừa mới trở về từ nước ngoài, và tôi chưa thấy một quốc gia nào mà không đang run rẩy trong đôi giày của họ. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

111 Nhưng tối nay, chúng ta chẳng biết ơn, rằng chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sao! Đức Chúa Jêsus Christ sẽ đến lần thứ hai, trong sự vinh hiển và uy nghi! Và mỗi người nam hay người nữ được tìm thấy trong Sách Sự Sống của Chiên Con,



sẽ sống lại với những người thân yêu của họ, để gặp Chúa trên không trung. Ô, thật là một điều kỳ diệu! Đó là lý do chúng ta nói:

Hy vọng của chúng ta được xây dựng trên  
không điều gì khác  
Hơn công nghĩa với Huyết Jêsus mà thôi;  
Khấp chung quanh linh hồn tôi tan biến,  
Ngài là tất cả hy vọng và nơi dựa nương của  
chúng ta.

112 “Và vào lúc đó, Mi-ca-ên sẽ đứng, quan trưởng lớn.” Mi-ca-ên là Đấng Christ, dĩ nhiên, Đấng đã chiến đấu với các cuộc chiến tranh giữa các Thiên sứ trên Thiên đàng, với ma quỷ. Sa-tan và Mi-ca-ên đã chiến đấu với nhau, hay đúng hơn là chiến đấu chống lại nhau.

113 Và, bây giờ, “Và vào lúc đó,” ông nói, “như nhiều người được tìm thấy trong Sách đã được cứu. Và những người đã làm điều công bình...” Hãy xem điều này.

*Và những kẻ mà—và những kẻ khôn sáng sẽ được rục rở như sự sáng của vòng khung; và như các...và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời...*

114 Tôi nhìn vào điều đó, đôi khi, và tôi nghĩ, thưa các anh em. Tôi đi ra, vào buổi sáng. Tôi thích dậy sớm. Anh em không thích dậy sớm sao?

115 Tôi nhớ khi các anh em và tôi ở trên núi. Thật sớm vào buổi sáng, khoảng bốn giờ, chúng tôi thức dậy. Nhìn xem, đang lơ lửng ở đó, và có ngôi sao mai. Trời trở nên thật tối ngay trước khi rạng đông.

116 Chúng tôi thấy bóng tối đang tụ lại bấy giờ. Đó là gì? Đó là Ánh sáng đang đè bẹp bóng tối. Một cái phải biến mất.

117 Tất cả những thứ bò sát đang chạy suốt đêm, khi mặt trời mọc lên, chúng đến nơi trú ẩn khi ánh sáng chiếu soi. Đêm và bóng tối...Đêm và ánh sáng không thể tồn tại trong cùng một tòa nhà. Trời tối hoặc sáng. Và ánh sáng mạnh mẽ hơn bóng tối rất nhiều.

118 Đấng Christ cũng mạnh mẽ hơn tất cả những kẻ thù của thế gian.

119 Bây giờ, chúng ta được dạy bởi các nhà khoa học; khi ánh sáng bắt đầu đến, nó làm ngưng tụ bóng tối. Và bóng tối tập hợp tất cả vật chủ của nó lại với nhau, để chiến đấu chống lại ánh sáng, nhưng ánh sáng thắng và tiến đến.

120 Và Kinh Thánh nói, trong những ngày sau rốt, rằng, “Sa-tan sẽ đi giống như sư tử rống gầm thét.” Hắn đang tập hợp, ngày nay, tất cả những kẻ thù của Ngài, tất cả những người bạn của Ngài, những kẻ thù của chúng ta, và tập hợp họ lại với nhau; chất thành đồng dưới một cái đầu lớn, dấu hiệu của con thú, trong các lãnh vực giáo hội, liên minh các giáo hội. Tất cả liên hiệp và làm cho chính họ trở thành một tổ chức vĩ đại, giống như đạo Công giáo.

121 Và các đế chế thế giới đang tự liên hiệp với nhau, và hình thành một cái đầu to lớn ở đó, trong lãnh vực chính trị, được gọi là chủ nghĩa cộng sản.

122 Và Ánh Sáng của Đức Chúa Trời đang chiếu vào. Những gì đang xảy ra trong cùng một thời điểm, để làm nên điều đó: Hội thánh Đấng Christ, Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, đang được xúc dầu; quyền năng đang đến với Nó, Nó đang nhận lãnh Đức Thánh Linh.

123 Năm ngoái, trong những lãnh vực Phúc âm trọn vẹn, là một triệu năm trăm ngàn người trở lại đạo. Điều vĩ đại nhất đã quét qua vùng đất này trong nhiều năm này qua năm khác. Chúng ta không còn ở trong một con hẻm nữa. Chúng ta đang ở trên đại lộ ha-lê-lu-gia. Chúng ta không ở trong nhà kho, không còn nữa. Một triệu năm trăm ngàn người trở lại đạo trong hàng ngũ Phúc âm trọn vẹn, năm ngoái, đã kể tục đạo Công giáo và mọi thứ khác. Ô, chao ôi!

124 Đó là gì? Ánh sáng là sự hội tụ. Những buổi nhóm chữa lành vĩ đại đã hoạt động trên toàn cầu. Ha-lê-lu-gia! Con đường đi vào, ở dưới Formosa, những chiến dịch chữa lành đang diễn ra. Trên đường đi xuống ở Nhật Bản, những chiến dịch chữa lành đang diễn ra. Trên những vùng băng giá ở phía bắc, những chiến dịch

chữa lành đang diễn ra. Trên khắp thế giới, những chiến dịch chữa lành! Ha-lê-lu-gia! Con người đang nhận lãnh Đức Thánh Linh, ở mọi nơi. Chúng ta đang ở kỳ cuối cùng.

125 Nó đang làm gì? Rồi ma quỷ nói, “Bây giờ là lúc của ta.” Hấn đang tập hợp lực lượng của mình. Liên minh các giáo hội đang cố gắng ngăn chặn điều đó, nói, “Họ chẳng là gì ngoài một đám thùng ồn ào. Không có gì với họ. Đó là tất cả sự cuồng tín. Không có chuyện như đang làm việc trong sự Siêu nhiên.”

126 Và cùng lúc đó, người đứng đầu hiệp hội y khoa nước Mỹ... viết một bài báo, ông nói, “Không ai có quyền vào phòng bệnh, để hầu việc cho dân sự, mà không tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng và tin nhận Ngài là Đấng Cứu Giúp mình.” *Tờ Người Đưa Tin Cơ-đốc*, đã phỏng vấn các bác sĩ tháng trước, đã viết lên điều mà, chính tôi, không thể viết, nếu tôi đang cố khoe khoang về điều đó. Đó là gì? Ở giữa mọi sự, Đức Chúa Trời sẽ khiến những kẻ thù của Ngài làm chứng về sự vinh hiển của Ngài. Vâng, thưa quý vị. Vị bác sĩ nói, “Chúng tôi chỉ có thể dùng thuốc trợ giúp, nhưng Đức Chúa Trời là đấng chữa lành.”

Tôi đã nói, “Những người vĩ đại họ chỉ đang tìm ra những gì mà chúng ta đám người ngu đần đã biết từ lâu.” Đúng vậy đó.

127 Một số trong những ngày vinh quang này, anh em sẽ thấy rằng nhóm Quyền năng này, thay đổi những gái điếm thành những quý bà, và những người say rượu đối với quý ông và những Cơ-đốc nhân, là chính Quyền năng sẽ nhắc họ ra khỏi trái đất này và đưa họ về Nhà trong sự Cát lên, đến với sự Vinh hiển. Nó có thể là quá muộn; nó có thể là quá muộn đối với nhiều người.

128 “Vào ngày đó, Mi-ca-ên sẽ đứng thay cho dân sự.” Ngài không đứng thay cho các dân tộc. Ngài đang đứng thay cho dân sự. “Và nhiều người trong số những người ngủ trong bụi đất, một số người sẽ sống lại trong sự sỉ nhục và khinh bỉ đời đời. Nhưng những người khôn sáng và nhiều người hướng về sự công bình, sẽ chiếu sáng như những ngôi sao đời đời mãi mãi.” Ha-lê-lu-gia!

Một cái lều hay một ngôi nhà tranh, tại sao tôi phải quan tâm?

Họ đang xây dựng một cung điện cho tôi ở trên  
Đó! (Hãy đến gặp tôi ngày nào đó!)

<sup>129</sup> Đó là gì? Tôi đã bước ra và nhìn vào ngôi sao mai vĩ đại đó, khi nó bắt đầu di chuyển nơi xa kia. Sao mai nói lên điều gì? Sao mai chỉ đang phản chiếu ánh sáng tối thượng của mặt trời đang đến. Đúng thế không? Sao mai, lý do nó rất sáng (anh em biết tại sao không?), mặt trời ở gần nó hơn rất nhiều. Đó là một sự thúc ép. Và sao mai chào mừng mặt trời đến.

<sup>130</sup> Được rồi, hồi anh em những ngôi sao mai, đã đến lúc chào mừng Ngài đang đến! Hãy chiếu sáng, hồi những ngôi Sao mai! Dậy sớm! Nó nói, “Chẳng bao lâu nữa Con sẽ ở đây!”

<sup>131</sup> Khi chúng ta nhìn và thấy ngôi sao mai đó, khi nó lấp lánh trên bầu trời, nó có nghĩa là mặt trời sẽ sớm chiếu sáng.

<sup>132</sup> Và khi chúng ta nhìn thấy những ngôi Sao mai của Đức Chúa Trời, mọc lên và chiếu sáng cho sự vinh hiển của sự sống lại của Chúa Jêsus Christ, cho thấy rằng Đấng tối cao đó đang giục giã. Những ánh sáng đang nhóm lại, nhưng Sao mai kêu lên, “Chờ đã! Không còn lâu nữa cho đến khi trời sáng.” Cố lên! Không còn lâu nữa cho đến khi ánh sáng ban mai đến. Cứ tiếp tục nắm giữ. Như Chị Murphy và họ thường hát, “Cứ giữ lấy; ánh sáng ban ngày sắp đến.” Giữ lấy nó! Những Ngôi Sao buổi sáng đang chiếu sáng cho thế giới bây giờ, thấp sáng thế giới, ngay trước bóng tối vĩ đại, và tiếng sét lớn từ Trời, sự Đến của Chúa.

Hãy lắng nghe kỹ bây giờ. Bây giờ anh ấy nói...

<sup>133</sup> Tôi đã nhìn vào ngôi sao mai, và tôi nghĩ, “Ồ, sao mai kia!” Tôi nhìn xuống...

<sup>134</sup> Một ngày nọ, đang đứng trên đó, Anh Wood và tôi. Anh ấy vừa mới bắt đầu nhóm lửa, và chúng tôi sẽ đi ăn sáng. Và tôi quay lại và nhìn vào ngôi sao mai. Bước ra đó trong những bụi cây tuyết tùng; và những cơn gió rì rào qua những rặng thông. Tôi đã đứng đó. Cảm thấy dễ chịu, hít thở không khí buổi sáng tốt lành, trong lành đó; và nó hầu như lạnh giá, nhiều sương giá. Đi xuống con lạch, lấy một xô nước, đóng băng trước khi anh em thức dậy.

135 Đứng trên đó, giơ tay lên, trong những cây thông đó. Tôi đã nhìn vào ngôi sao mai. Tôi nghĩ, “Ồ, nhìn đây, những gì bốn mươi lăm năm đã làm cho tôi.” Tôi nói, “Ồ, nhìn kia. Tôi đang trở nên nhẵn nhéo. Tay tôi trở nên nhẵn nhéo; tóc lòa xòa; răng bắt đầu rụng.Ồ, những gì bốn mươi lăm năm đã làm cho tôi! Nhưng,” tôi nói, “trông xa kia, ngôi sao mai đó thật đẹp và sáng như đó là ngày mà Đức Chúa Trời, ‘phù,’ đã thổi bay nó khỏi tay Ngài, và phán, ‘Hãy để nó chiếu sáng!’”

136 Rồi tôi nghĩ về câu Kinh Thánh này. Tôi nói, “Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa, nếu chúng ta khôn ngoan và dặt đưa nhiều người về sự công bình, chúng ta sẽ chiếu sáng hơn các ngôi sao đời đời mãi mãi.”

137 Tôi nghĩ, “Hỡi sao mai, người đang chiếu sáng bây giờ, nhưng hãy đợi cho đến khi chúng ta đến Đó! Ha-lê-lu-gia! ‘Những ngôi sao chiếu sáng đời đời mãi mãi!’”

138 Và tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi xuống đời, ngay lúc gần sáng, lướt qua những cây thông đó, nói:

Có một Xứ bên kia sông,  
Mà chúng ta gọi là sự êm dịu mãi mãi,  
Và chúng ta chỉ đến được bến bờ đó bằng mức  
độ đức tin;  
Từng người một chúng ta đi vào cánh cổng,  
Ở đó để sống với người bất tử,  
Khi họ rung những chiếc chuông vàng đó cho  
bạn và tôi.

139 Thật một điều tuyệt vời! “Những kẻ khôn sáng sẽ dắt đem nhiều người về sự công bình, và họ sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”

140 Vậy nó có gì khác biệt, dù sao đi nữa? Khoảng thời gian nhỏ bé này ở đây để làm gì? Hạt bụi nhỏ bé này của trái đất, con sâu không xương sống, thân thể phàm trần nhỏ bé mà phải thổi rữa và trở về với cát bụi, và những con sâu da sẽ ăn hết nó!Ồ, chao ôi! Xin để con sống lại với tất cả điều đó trong con, và tỏa sáng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời! Hãy quăng mọi gánh nặng sang một bên, để Đức Thánh Linh có thể truyền quyền năng và

sự vinh hiển của Ngài, qua sự rao giảng Phúc âm và sự chữa lành người đau, để chứng thực Chúa Jêsus Christ đã sống lại từ kẻ chết. Ô, chao ôi!

*...đời đời và mãi mãi.*

*Còn như người,...hỡi Đa-ni-ên, hãy đóng lại những lời này, và hãy đóng ấn quyển sách này, cho đến kỳ cuối cùng: vì nhiều người sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên.*

*Bấy giờ ta, Đa-ni-ên nhìn xem và này, và, này, có hai người khác đang đứng, một người ở bờ bên này sông, và một người ở bên kia...bên kia bờ sông.*

*Và một người nói với người mặc vải gai (Đức Thánh Linh), mà ở trên nước sông (dân sự và đám đông)...*

<sup>141</sup> Đức Thánh Linh ở trên dân sự! Ô! Ha-lê-lu-gia! Đức Thánh Linh!

<sup>142</sup> Khải huyền :15, :16, nói rằng sự dày đặc và đám đông đó... dòng nước có nghĩa là “mức độ dày đặc và đám đông nhiều người.”

<sup>143</sup> “Và ở đây là Đấng mặc vải gai trắng, đang vẫy tay Ngài lên xuống, trên các dòng nước, với bàn tay Ngài đưa lên Trời, Ngài thề rằng sống đời đời mãi mãi, ‘Khi những điều này xảy ra, thì giờ sẽ không còn nữa!’” Ha-lê-lu-gia!

<sup>144</sup> “Thì giờ sẽ không còn nữa!” Thề rằng, khi chúng ta nhìn thấy những quốc gia này tan vỡ, và những việc xảy ra như thế, “Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất rồi.”

<sup>145</sup> Đó là gì, “Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời?” “Đức Chúa Trời ở trong anh em, hy vọng về sự Vinh hiển,” đang chiếu sáng, phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh!

<sup>146</sup> Rồi Ngài phán, “Khi những điều này xảy ra, thì giờ sẽ không còn nữa.”

<sup>147</sup> “Những kẻ biết Đức Chúa Trời của họ,” Đa-ni-ên nói. “Trong những ngày sau rốt, nhiều người sẽ đi qua đi lại, sự học thức sẽ được thêm lên. Nhưng những kẻ biết Đức Chúa Trời của họ sẽ làm những điều kỳ diệu trong những ngày sau rốt.”

148 “Họ sẽ làm những điều kỳ diệu.”Ồ, làm những sự kỳ diệu của đức tin đang thể hiện, khắp thế giới, tối nay, lặp đi lặp lại. Trên khắp các quốc gia, những chiến dịch vĩ đại! Những người mù đang nhìn thấy. Người điếc đang nghe. Người què đang bước đi. Nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội đang đi vào. Họ đang nhận lãnh Đức Thánh Linh; không chỉ người nghèo và cùng cực, mà còn triệu phú và mọi người khác. Đức Chúa Trời đang lấy và đặt áo choàng của Ngài trên mỗi người, và ban cho họ lời mời đến Tiệc Cưới.

149 Và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại, Mên-chi-xê-đéc, sẽ đến ngày nào đó. Và chúng ta sẽ dự tiệc thánh, một lần nữa, với Ngài, trong Vương quốc của Đức Chúa Trời, một trong những ngày vinh hiển, vĩ đại này!Ồ, tôi thật hạnh phúc, tối nay, được ở trong Vương quốc của Ngài! Vâng, thưa quý vị. Ngày trọng đại nào đó, ngày kỳ diệu nào đó, “Thời gian sẽ không còn nữa!”

150 Đấy, chúng ta đi ra từ cõi Đời đời. Chúng ta đã có, trước khi có một thế giới. Bạn có biết điều đó không? Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình ảnh của Chính Ngài.

151 “Người ở đâu,” Ngài phán với Gióp, khi Gióp nghĩ ông có sự khôn ngoan nào đó. Phán, “Người đã ở đâu khi Ta đặt nền của thế gian, trước khi Ta đặt nó, khi các con trai của Đức Chúa Trời đồng hát hòa nhau và các ngôi sao mai cất tiếng reo mừng?”

152 “Những ngôi sao mai cất tiếng reo mừng.” Những người đang chiếu sáng họ la lên vì vui mừng, khi họ thấy rằng ngày nào đó họ được dựng nên tạm ở đây trên trái đất. Và Vua, Mên-chi-xê-đéc, sẽ đến trong sự công bình của Đức Chúa Trời, và ban sự sống của Ngài, để cứu chuộc chúng ta cho Đức Chúa Trời, trở lại lần nữa, và chiếu sáng hơn các ngôi sao đời đời mãi mãi.

153 “Người đã ở đâu khi Ta đặt nền tảng của thế gian? Tuyên bố nơi chúng được móc vào đó. Hãy nói cho Ta biết chúng đứng trên điều gì.” Nói, “Khá tự thất lung người. Ta muốn nói chuyện với người như một người đàn ông.” Và Gióp sắp mặt như một người chết. Ông không thể chịu đựng được điều đó. Đức Chúa Trời đã ở đó. Thế đấy. “Người đã ở đâu khi Ta đặt nền của thế gian?”

154 Phúc âm vinh hiển này đã được các tiên tri Cựu Ước nói tiên

tri. Nó đã trải qua các thời đại. Nó ở đây tối nay. Nó được chứng thực bởi Đức Chúa Trời. Nó đã lan tràn khắp thế giới. Người ta đã cố gắng để Nó ra ngoài.

<sup>155</sup> Nhưng, cố gắng dập lửa vào một ngày đầy gió, và một—và một cây gỗ khô trước nó. Ồ, bạn không thể làm điều đó. Anh em càng chiến đấu với nó, gió càng thổi mạnh hơn; gió càng nhiều hơn chùng nào, nó sẽ càng cháy dữ dội hơn chùng nấy. Đó là điều duy nhất.

<sup>156</sup> Chúng ta thường nhóm một ngọn lửa nhỏ, trên núi, khi tôi thường cố gắng nhóm lửa bùng cháy vào buổi sáng sớm. Tôi muốn đi ra ngoài đó và ném một số que củi vào nó; sẽ bốc khói. Tôi biết, chắc chắn như có một làn khói nhỏ, có lửa ở đâu đó. Điều duy nhất tôi phải làm là lấy mũ của tôi và quạt nó, và cuối cùng nó đã cháy lên.

<sup>157</sup> Đó là những gì Hội thánh cần ngày hôm nay, là quạt thêm vào ngọn Gió thổi ào ào mạnh mẽ giống như đã giáng xuống vào Ngày lễ Ngũ tuần, quạt cho Nó trở lại trong Đức tin lần nữa, để tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ vào sự đến của Ngài trong Vinh hiển.

<sup>158</sup> Hãy xem những dấu kỳ, phép lạ, những điều màu nhiệm đang xảy ra. “Động đất ở nhiều nơi; sóng thủy triều làm vỡ bờ,” giống như Chúa Jêsus đã phán sẽ xảy ra, “lòng người hoang mang; lo sợ.”

<sup>159</sup> Sự lo sợ, “Ồ, ai sẽ ném quả bom cô-ban đầu tiên? Điều gì sẽ xảy ra? Trong một vài giờ nữa cả thế giới sẽ bị hủy diệt.” Ồ, chúng ta sẽ ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời trước khi nó còn không rơi ra khỏi máy bay nữa. Đúng vậy. Nó sẽ là gì? Sẽ không có gì cả, nhưng chúng ta sẽ làm rơi...

Chúng ta sẽ đánh rơi chiếc áo choàng bằng thịt  
này xuống, và sống lại  
Và nắm lấy phần thưởng đời đời,  
Và la lên, trong lúc bay qua không trung,  
“Vĩnh biệt, vĩnh biệt, giờ cầu nguyện êm dịu!”

<sup>160</sup> Tất cả sẽ chấm dứt, và chúng ta sẽ về Nhà. Đặt thân thể già nua này xuống; đổi nó để lấy vương miện và một chiếc áo dài,



nơi xa kia, điều đó sẽ không phai mờ. Quay trở lại từ một ông già, một bà già, thành một người trẻ, để sống đời đời mãi mãi, rạng rỡ; và sự bất tử, để đi lên đi xuống các đường phố của sự Vinh hiển, trong sự Hiện diện của Đức Chúa Jê-sus Christ. Hát, “Vinh hiển thay Đức Chúa Trời Tối Cao! Ngài đã làm những điều vĩ đại ở giữa chúng ta.”

<sup>161</sup> Trong khi chúng ta đang ở trong cuộc hành trình ngày nay, với Quyền năng của Đức Chúa Trời chứng thực mọi sự trên mọi bàn tay, chúng ta hãy nhìn xung quanh và xem chúng ta đang ở đâu. Hãy nhìn xem cây vả đang đâm chồi nảy lộc. Hãy nhìn những cây khác đang đâm chồi. Hãy nhìn các quốc gia đang đâm chồi nảy lộc. Hãy nhìn xem Hội thánh Đức Thánh Linh đang đâm chồi nảy lộc. Hãy nhìn xem Ngũ Tuần đang lập lại, đang trở lại, những dấu kỳ phép lạ giống như vậy. Ha-lê-lu-gia!

Xin chúng ta cầu nguyện.

<sup>162</sup> Lạy Cha Thiên thượng, chúng con cảm ơn Ngài tối nay, vì Quyền năng của sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ, vì Đấng tối cao vĩ đại của Ngài, vì sự xúc dầu của Đức Thánh Linh Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đang ở đây bây giờ, đang sống, đang hằng sống, đang cầu thay cho sự xưng tội của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì Quyền năng chữa lành của Ngài đã tóm lấy chúng con như những que củi đang cháy dở, Chúa ôi, đã mang chúng con ra khỏi mồ mả, đã khiến chúng con sống lại và làm mới lại sức mạnh của chúng con, và ban cho chúng con Quyền năng, để chúng con có thể đi ra và chiếu sáng ở đây trong bóng tối này. Chúng con cảm ơn Ngài vì điều này.

<sup>163</sup> Lạy Cha, chúng con cầu xin Ngài sẽ ban phước cho mọi người chưa được cứu. Xin ban phước cho tất cả những người được cứu. Xin nhậm lời, Cha ôi. Chữa lành tất cả những người đau ốm; có được vinh quang. Xin ban phước cho đèn tạt nhỏ bé này. Xin ban phước cho dân sự. Xin ban phước cho Anh Neville, mục sư. Xin ban phước cho tất cả các chấp sự, các ủy viên. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Đặt bàn tay chữa lành của Ngài trên họ. Và nếu ma quỷ đến và gây ra những sự khác biệt nhỏ, xin chữa lành nó, Chúa ôi, ngay lập tức, bằng Dầu thơm xứ Ga-la-át. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Đổ dầu xúc trên họ. Làm cho họ khiêm nhường trong lòng,

êm dịu trong linh hồn. Xin cho họ bước đi trong bước chân của Đức Chúa Jêsus. Những điều thuộc thể xảy ra với họ, và họ trở nên đau ốm, cầu xin Thiên sứ của Đức Chúa Trời đứng gần, để bôi Huyết của Chúa Jêsus. Xin ban cho điều đó. Chữa lành mọi bệnh tật.

<sup>164</sup> Xin giúp con, Chúa ôi, khi con bước ra ngoài cánh đồng, thấy những nhu cầu lớn đó. Thật một nhu cầu trong thời đại này! Hàng triệu người đã chết. Một trăm bốn mươi bốn ngàn người ngoại giáo đã chết ngày hôm nay, mà không biết Đấng Christ. Xin giúp con, lạy Chúa Kính yêu. Xin ban phước cho tất cả chúng con, với nhau.

<sup>165</sup> Và ngày nào đó, chúng con sống lại từ trái đất này, nơi xa kia, lạy Chúa, để ngồi với Ngài trong ngai của Ngài, trên các nơi trên Trời, trong Chúa Jêsus Christ. Xin nhậm lời, Cha ôi. Cho đến lúc đó, xin cho sức khỏe và sức mạnh là của chúng con, vì chúng con cầu xin điều đó trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

Ồ, tôi muốn nhìn thấy Ngài, tôi muốn ngắm  
xem mặt Ngài,

Ở đó để hát mãi mãi về ân điển cứu rỗi của  
Ngài;

Trên đường phố Vinh hiển hãy để tôi cất giọng;  
Những phiền lo tất cả qua rồi, cuối cùng về  
Nhà, mãi mãi vui mừng.

Khi tôi đi qua vùng đất này, vừa đi vừa hát,  
Hương về các linh hồn đến Đồi Sọ, với dòng  
chảy đỏ thẫm,

Nhiều mũi tên đâm thấu linh hồn tôi từ bên  
ngoài, bên trong;

Nhưng Chúa tôi vẫn dẫn tôi đi, qua Ngài tôi  
phải chiến thắng.

Ồ, tôi muốn thấy Ngài, ngắm xem gương mặt  
Ngài,

Ở đó để hát mãi mãi về ân điển cứu rỗi của  
Ngài;

Trên đường phố Vinh hiển hãy để tôi cất cao  
tiếng hát;

Những phiền lo tất cả qua rồi, cuối cùng về  
Nhà, mãi mãi vui mừng.

<sup>166</sup> Bây giờ hãy lắng nghe, chờ một lát. Bao nhiêu tín đồ Giám Lý ở đây? Hãy giơ tay lên. Những người Giám Lý? Bao nhiêu tín đồ Báp-tít ở đây? Hãy giơ tay lên. Bao nhiêu tín đồ Trưởng Lão ở đây? Hãy giơ tay lên. Bao nhiêu tín đồ Na-xa-ren? Hãy giơ tay lên. Bao nhiêu tín đồ Ngũ Tuần? Hãy giơ tay lên. Bao nhiêu tín đồ Lutheran? Hãy giơ tay lên. Ồ, tất cả chúng ta ở đây. Hãy xem, một nhóm rất lớn, lẫn lộn, tất cả đang ngồi trong một nơi, trong các nơi trên Trời, vui mừng trong Ôn phước.

<sup>167</sup> Bây giờ tôi muốn những người Giám Lý bắt tay với những người Báp-tít, những người Báp-tít với những người Lutheran. Bây giờ hãy quay lại và bắt tay nhau, và quay lại theo cách này, bây giờ, khi chúng ta hát bài đó.

Hướng các linh hồn đến Đồi Sọ, với dòng chảy  
đỏ thắm,

Nhiều mũi tên đâm thấu linh hồn tôi từ bên  
ngoài, bên trong;

Nhưng Chúa tôi vẫn dẫn tôi đi, qua Ngài tôi  
phải chiến thắng.

Ồ, tôi muốn thấy Ngài, ngắm xem gương mặt  
Ngài,

Ở đó để hát mãi mãi về ân điển cứu rỗi của  
Ngài;

Trên đường phố Vinh hiển hãy để tôi cất cao  
tiếng hát;

Những phiền lo tất cả qua rồi, cuối cùng về  
nhà, mãi mãi vui mừng.

<sup>168</sup> Điều đó không làm cho anh em cảm thấy dễ chịu sao? Nó không làm cho anh em cảm thấy như tất cả anh em...? Bao nhiêu Cơ-đốc nhân ở đây? Hãy giơ tay lên. Mọi người tin vào Đức Chúa Jê-sus Christ, hãy giơ tay lên. Ồ, chào ôi! Thật là một điều tuyệt vời!

<sup>169</sup> Bây giờ khi chúng ta chia tay, khi chúng ta đi, từ những ngôi nhà khác nhau của chúng ta, chúng ta hãy đi với sự cầu nguyện.

Bây giờ chúng ta hãy hát bài hát kết thúc xưa, rất hay của chúng ta. Bao nhiêu người biết bài đó? *Mang Danh Chúa Jêsus Với Anh*.  
Bây giờ mọi người, hãy hát với nhau.


Mang Danh Chúa Jêsus với anh,  
Hỡi ai sống trong lao khổ và ưu sầu;  
Danh ấy sẽ ban sự vui mừng và an ủi,  
Mang Danh ấy, trong mọi nơi anh đi.

Danh tôn quý, (Danh tôn quý!) Ôi thật diệu  
dàng! (Ôi thật diệu dàng!)  
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;  
(Vâng, Danh quý báu!) Ôi thật diệu dàng!  
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

Hãy lắng nghe:

Nhờ Danh Jêsus ta đến cúi đầu,  
Sấp mình nơi chân Ngài,  
Vua của các vua trên Trời chúng ta sẽ tôn cao  
Ngài,  
Ồ, khi cuộc hành trình của chúng ta hoàn tất.  
Danh tôn quý, Ôi thật diệu dàng! (Ôi thật diệu  
dàng!)  
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;  
Danh tôn quý, Ôi thật diệu dàng!  
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

<sup>170</sup> Đây là những gì tôi muốn anh em làm.

Mang Danh Jêsus với anh,  
Như Cái Khiên chống lại mọi kẻ thù;  
Khi những cám dỗ vây lấy anh em,  
Kêu Danh Thánh ấy trong lời cầu nguyện.  
Danh tôn quý, (Danh tôn quý!) Ôi thật diệu  
dàng!  
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;  
Danh tôn quý, (Danh tôn quý!) Ôi thật diệu  
dàng!  
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời. 

55-0109E Sự Bắt Đầu Và Chấm Dứt của Thời Đại Dân Ngoại  
Đền tạm Branham  
Jeffersonville, Indiana Hoa Kỳ

VIETNAMESE

©2024 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)

## Thông báo bản quyền

Tác giả giữ bản quyền. Sách này có thể được in tại nhà dành cho việc sử dụng cá nhân hay được phát ra, miễn phí, như một công cụ để truyền bá Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ. Sách này không được bán, sao chép trên quy mô lớn, đăng trên trang web, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, dịch sang những ngôn ngữ khác, hay sử dụng dành cho việc xin ngân quỹ mà không có sự cho phép được viết rõ ràng của Voice Of God Recordings®.

Để biết thêm thông tin hay tài liệu có sẵn khác, xin vui lòng liên hệ:

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

[www.branham.org](http://www.branham.org)